

คม·ชัด·ลึก

ปีที่ 16 ฉบับที่ 5583 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้า 6

ถักทอเสื้อ‘ยางพารา’ งานทำเงินกลุ่มสตรีบ้านโต้น



ในหมู่บ้านเล็กๆ ของ ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก เมื่อเดินทางไปถึงจะสังเกตเห็นว่าหน้าบ้าน ระหว่างสองฝั่งถนน จะมีชาวบ้านนั่งทำเสื้อกันเกือบทุกหลังคาเรือน ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้าน ในนาม “กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโต้น” ที่นำยางพารามาแปรรูปผลิตเป็นเสื้อ แล้วส่งจำหน่ายสร้างรายได้เข้าครัวเรือนเป็นกอบเป็นกำ

สาคร ก้อนคำ ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโต้น เล่าถึงการนำยางพารามาแปรรูปว่า เดิมทีในหมู่บ้านใช้กกในการทำเสื้อ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปต้นกกค่อนข้างหายาก จึงมองหาวัสดุทดแทน แรกๆ นำพลาสติกเส้นมาใช้ทอเสื้อ แต่ไม่ได้คุณภาพเท่าที่ต้องการ จึงมองหาวัสดุใหม่ และได้ไปพบกับยางพาราที่โรงงานทอมาให้แล้วเรียบร้อย จึงนำมาเย็บแปรรูป ผลปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะยางพารามีคุณสมบัติคงทน แถมยังราคาถูก จึงเป็นที่นิยมของตลาดอย่างมาก อีกทั้งดูแลรักษาง่ายอีกด้วย

ประธานกลุ่มเล่าถึงการผลิตเสื้อยางพาราว่า ทางกลุ่มจะรับซื้อยางพาราที่มีการทอเป็นผืนแล้ว จากโรงงานที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจาก นั้นจะมีสมาชิกมาตัดเป็นรูปร่างตามต้องการ ทั้งแบบเป็นเสื้อเป็นทีรองแก้ว รองจาน และอื่นๆ จากนั้นก็จะมีสมาชิกมารับไปเพื่อเย็บประกอบขึ้น และนำกลับมาส่งเพื่อให้ทางกลุ่มไปจำหน่าย โดยทุกกระบวนการจะดำเนินการใน



สาคร ก้อนคำ และสมาชิกของกลุ่มสตรีบ้านโต้น



นามกลุ่มสตรี และรายได้ที่ได้มาก็จะเอาไปแบ่งให้สมาชิกตามจำนวนชิ้นงานที่ผลิต

กลุ่มสตรีแห่งนี้ก่อตั้งในปี พ.ศ.2543 เริ่มต้นมีสมาชิกเพียง 20 คน แต่พอมีการสร้างอาชีพและมีรายได้ ทำให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และมีหลายหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมอบรม และฝึกอาชีพเพิ่มเติมให้

ส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่มมีช่องทางมากมาย โดยมักจะมีพ่อค้าคนกลางมารับไปขายโดยตรง หรือบางครั้งสมาชิกก็มารับไปขายต่อ หากมีการสั่งซื้อในระยะทางไกล ทางกลุ่มมีรถรับ-ส่งอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายตามงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดตลาดเช่นกัน

ด้าน จันดี रिมนองเรือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่

2 เล่าถึงชุมชนที่เธอดูแลอยู่ว่า ชาวบ้านมีการทำเสื้ออย่างพารา 90 ครั้วเรือน จาก 191 ครั้วเรือน ที่มีอยู่ รายได้ต่อคนเฉลี่ยเดือนละ 9,000 บาท หากทำสองคนจะมีรายได้ถึง 18,000 บาท แล้วแต่บ้านไหนจะทำมากน้อยเพียงใด บางครั้วเรือนก็ทำคนเดียว บางครั้วเรือนทำ 2-3 คน

“นอกจากฤดูกาลทำนาแล้ว ถือว่าการเย็บเสื้อ ทำเสื้อเป็นอาชีพหลักได้เลย โดยในการทำเสื้อ ชาวบ้านที่ทำจะมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป หรือคนที่มีครอบครัวแล้วไปจนถึงวัยชรา เพราะงานนี้สามารถนั่งทำอยู่บ้านได้ เป็นการใช้เวลาว่างในการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ซึ่งที่หมู่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครไปทำงานต่างถิ่น เพราะที่บ้านก็มีงานทำ มีรายได้ตลอด หากไม่ขี้เกียจ” จันดี บอก

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี สหกรณ์บ้านไต้้น สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้ที่บ้านเลขที่ 150/27 หมู่ 2 ต.บ้านไต้้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น หรือโทรสอบถามได้ที่ สาคร ก้อนคำ 08-1749-9698

● จริยาภรณ์ มาตรฐาน ●